

Chương I

Nhà của Gấu Bự

Buổi sáng mùa xuân ẩm ướt và đẫm sương mai.

Những giọt sương long lanh đậu trên vạt cỏ nhưng mềm mại cong vút lấp lánh trong nắng sớm. Làn gió mùa xuân nhẹ nhàng luồn qua các nhánh cây, lay động những chùm lá non tơ đang bỡ ngỡ mở bừng mắt. Hơi nước mát lạnh mơn man qua vòm lá xanh tươi. Từng vạt búp cây hồng nhạt mỡ màng, bóng lên trong nắng sớm, rung rung theo gió. Những chùm lá xanh nhạt trên các nhánh cây khẳng khiu đu đưa như thể sắp bật lên sức sống mới.

Hoa chua me đất nở từng chùm tím hồng như những chiếc chuông xinh xắn giữa khóm lá hình

trái tim xanh biếc, mọc rải rác khắp mọi nơi. Mỗi khi gió thoảng tới, chiếc chuông nhỏ cũng rung lên khe khẽ và ngân nga khúc nhạc mùa xuân. Trên cây, hoa đào nở rộ những bông màu hồng nhạt xen giữa búp lá xanh biêng biếc. Nhiều đài hoa đã kết thành quả non. Trái đào tơ bé xíu, xanh lơ, có cái đuôi nhọn tinh nghịch như muốn trêu đùa các chú ong mật chăm chỉ bay qua bay lại. Một cây gạo cao lớn mọc dưới chân đồi đang trổ những bông hoa đỏ thắm rực lên như những đốm lửa nhỏ trong nắng mai.

Khắp không gian thoang thoang mùi hương thơm mát của các loài hoa. Làn gió dịu dàng mang hương thơm đi khắp nơi, mơn man trên từng khóm cây, ngọn cỏ, luồn lách qua những tán cây cao rồi bay vút ra mặt biển xanh bao la. Rồi từ đó, những tán lá, cành cây, ngọn cỏ sẽ lại cùng đung đưa theo vũ điệu nhịp nhàng của gió xuân ấm áp. Khúc nhạc thiên nhiên tươi vui thổi lên những xúc cảm rộn ràng, náo động. Muôn loài cùng đắm mình giữa hơi thở mùa xuân bừng bừng sức sống.

Bầu trời xanh thăm lặn tẩn những gợn mây hồng nhạt của bình minh. Phía chân trời xa xa, mặt trời đỏ rực như trái cam khổng lồ đang từ từ nhô lên. Trên cành cao, tiếng chim ríu rít hót reo vui chào ngày mới với bản hòa tấu tuyệt vời của những nốt nhạc trong trẻo và cao vút.

Dọc hai bên con đường nhỏ dẫn lên trang trại của Gấu Bự có vô số những bụi hoa dại trắng, hồng, tím xen kẽ giữa đám cỏ lá gừng xanh mượt. Thi thoảng, vài chú châu chấu, cào cào cánh xanh biếc lại bật càn thi nhảy tung lên giữa đám cỏ mượt mà. Mấy chú chuồn chuồn kim nhỏ xíu với đôi cánh mỏng manh, lấp lánh kim tuyến bay đi bay lại giữa những bụi cây thấp lè xè. Tất cả bây sinh vật bé nhỏ lao xao, đi lại rộn ràng, náo nức trong không khí ẩm sương mai và nắng sớm rực rỡ.

* * *

Căn nhà gỗ nhỏ xinh của Gấu Bự nằm ngay dưới một gốc cây xà cừ cổ thụ. Tường và mái nhà đều mang màu nâu vàng với những đường vân xoáy tròn. Bao quanh nhà là khu vườn đầy hoa sặc sỡ. Một luống dài những hoa hồng trĩu nụ mập mạp, xòe nở những đóa hoa rực rỡ. Tiếp đó là vạt đất mọc kín hoa cánh bướm với những cánh tím, trắng, hồng mềm mại, mỏng manh rập rờn như đàn bướm bay lượn. Lác đác những khóm thủy tiên nở hoa trắng muốt. Tô điểm xen kẽ là những bông đồng tiền đơn, sắc đỏ thắm như nhung. Đám thực được đủ màu đỏ thắm, vàng tươi, trắng muốt chen chúc chuyện trò bên cạnh

cô nàng violet tím biếc, mỏng mảnh. Khóm loa kèn nở sớm, tím tùm dưới chân hàng rào gỗ như một dàn kèn *trumpet* sẵn sàng tấu lên điệp khúc rộn ràng, náo nức. Gần đó, dàn tầm xuân phủ đầy những chùm hoa xinh xinh hồng nhạt treo khắp hàng rào. Cả khu vườn rực rỡ như bức tranh tuyệt đẹp. Các loài hoa đều chen nhau đua nở, cố vươn mình lên trong ánh nắng mai.

Nhìn qua khung cửa sổ sơn màu kem bơ sẽ thấy chiếc bàn gỗ tròn. Trên bàn đặt một chiếc bình gốm nâu nhạt cắm những bông hồng cánh mịn như nhung đang xòe nở, tỏa hương thơm dịu dịu. Một ghế mây *panpasan* cỡ lớn đặt chễm chệ giữa phòng và mấy chiếc ghế gỗ nhỏ bày lộn xộn xung quanh. Tất cả đều được lót đệm bông màu xanh nhạt, êm ái và thoải mái. Nơi này thật thích hợp để bạn bè thân thiết tụ họp, cùng nhau uống trà, ăn bánh và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Trên giá gỗ bên cạnh bàn xếp đầy những hũ mật ong vàng sánh, thơm ngon, là nơi Gấu Bự yêu thích nhất.

Gấu Bự vừa thức giấc. Nó ngáp một cái rồi vươn vai ngồi dậy. Sau khi xếp gọn gàng chiếc chăn nhỏ kẻ ca rô màu xanh lơ và cam nhạt trên chiếc giường trải đệm bông bông bênh êm ái, Gấu Bự vừa rửa mặt vừa hát mấy câu không ra đầu ra đuôi nhưng có vẻ rất nhộn. Nó nhóm bếp lò, đun nước, pha một

tách trà mật ong hoa cúc nóng hổi và thơm nức mũi, kèm theo một cái bánh nướng bột chẳng để dành từ tối qua. Chiếc bánh to tròn, vàng rộm và giòn ngọt, thơm thơm chỉ đủ để Gấu Bự xơi hai miếng rỗ to và uống ực hết sạch tách trà ngọt lịm. Thế là xong bữa sáng no nê tuyệt vời.

Thật tốt biết bao khi mỗi buổi sáng thức giấc, thấy mình được ở trong ngôi nhà thân thuộc với những đồ ăn thức uống ngon lành. Mở cửa chạy ra khu vườn rực rỡ đẹp như tranh, hít căng lồng ngực không khí tươi mát thân quen. Làn gió ngập tràn thơm hương mùa xuân luồn lách khắp căn nhà nhỏ, xua tan cơn buồn ngủ và khiến tinh thần phấn chấn chuẩn bị cho ngày lao động vất vả nhưng vui sướng biết bao.

Nhanh nhẹn mặc chiếc áo phông màu cam và chiếc quần yếm vải sợi bông xanh đậm, Gấu Bự loay xoay trước gương chỉnh sửa cái mũ bê rê kẻ ca rô nâu nhạt.

“Minh đúng là một anh chàng bảnh bao!” – Nó tự nhủ.

Xong xuôi trang phục, nó vui vẻ đeo chiếc gùi tre đựng mấy gói hạt giống hoa. Chưa hết, nó còn xách theo cái xô to và vác lên vai nào là xẻng xúc đất cùng chiếc cuốc nhỏ. Nó không quên nhét thêm vào gùi túm lá chuối khô đựng ít hạt ngô rang nở xòe trắng muốt, giòn tan để dành ăn vặt trong lúc nghỉ ngơi. Lĩnh cà lĩnh kính nhưng đầy hào hứng, Gấu Bự ra khỏi nhà bắt đầu ngày làm việc quen thuộc.

Tiếng huýt sáo vui vẻ nhưng lạc điệu của nó không hợp mấy với bài ca ríu rít, thánh thót của bầy chim đang nhảy múa trên cành. Nhưng cũng chẳng sao, tiếng huýt sáo quen thuộc làm khu rừng như rộn ràng cả lên. Bầy chim vui sướng chào Gấu Bự – người bạn thân thiết. Những chú chào mào với chiếc đuôi dài và bộ lông nâu, xám, trắng hót lanh lảnh. Vài chú chim vành khuyên trong bộ cánh xanh vàng lích chích bắt sâu trên cành. Đàn sẻ nâu ríu rít đi tìm kiếm hạt thóc, hạt cỏ vương vãi trên mặt đất. Bầy chim én chao liệng từng tốp giữa trời trong xanh, cao vút.

Mùa xuân đến thật rồi.

Đôi cánh mùa xuân đang bay tung theo làn gió nhẹ, đem theo hương hoa, đem theo cảm xúc, đem theo giai điệu nhạc dịu dàng đầy sức sống của muôn loài. Từng nhánh cây, ngọn cỏ, bông hoa, chiếc lá... bừng bừng sức sống của mùa xuân.



Gấu Bự vừa đi vừa nhảy nhót. Đôi chân mập mạp của nó hằn sâu trên đường đất mềm, ẩm. Nó hít thở không khí tươi mát và thấy tâm hồn mình dâng tràn niềm vui. Đầu óc mơ mộng của nó đang bay bổng cùng những kế hoạch gieo trồng, những cánh đồng hoa bát ngát sẽ nở rộ vào tất cả các mùa trong năm. Và bất kì mùa nào, Đảo Mật Ong cũng sẽ được khoác những bộ cánh mới tuyệt đẹp.

Gấu Bự đi một vòng xung quanh cánh đồng để kiểm tra những luống hoa đủ loại nó đã gieo trồng thành từng vạt lớn từ mấy tuần trước. Trên nền đất tươi xốp, đầy mùn đen đã nhú lên những mầm cây nhỏ với lá chồi xanh nõn lẫm chấm. Những con đường mòn vòng vèo quanh co xung quanh khiến nó thở hổn hển.

Mùa xuân đến là thời gian thích hợp nhất để gieo những hạt giống hoa. Gấu Bự lấy ra từng nắm hạt hướng dương gieo trên nền đất đã được đào xới từ hàng tuần trước. Mùa hè sắp đến, khắp nơi sẽ nở rộ những bông hoa hướng dương vàng rực, rồi lại cho rất nhiều hạt hướng dương thơm ngon, giòn ngậy.

Trên Đảo Mật Ong, mỗi mùa đều tràn ngập các sắc hoa. Bây giờ, đàn ong mật đang chăm chỉ làm việc trên những đồi cà phê hoa nở bung trắng xóa. Gần đó, những rặng nhãn cũng đang trở vô số chùm hoa li ti.

Rồi sẽ đến mùa hoa xuyên chi, hoa sú vẹt, hoa bạc hà... Suốt bốn mùa là những mùa hoa nhiều màu sắc và hương thơm để đàn ong kiếm mật.

* * *

Quê hương của Gấu Bự được đặt tên là Đảo Mật Ong vì đây là nơi cư trú của vô số đàn ong mật. Và loài ong mật ngày càng sinh sôi nhờ vào sở thích gieo trồng hoa của Gấu Bự. Biết bao nhiêu cánh đồng hoa đã hiện lên và tạo nguồn mật ngọt phong phú quanh năm cho vạn vạn chú ong. Bầy ong mật luôn là bạn tốt của Gấu Bự. Từ những luống hoa rục rờ, đàn ong chăm chỉ làm ra rất nhiều mật ong và phấn hoa. Một phần sẽ để làm thức ăn, dự trữ trong những ngày mùa đông buốt giá hay lúc mưa gió bão bùng. Đàn ong cũng thường tặng mật ong cho Gấu Bự vì biết cậu thích các đồ ngọt. Mật ong nhiều đến nỗi đầy tràn các hũ to, hũ nhỏ trong nhà Gấu Bự. Nó thường tặng bạn bè thân thiết hoặc đem ra tiệm tạp hóa Chồn Chảnh Chợ để đổi lấy những vật dụng cần thiết khác.

Gấu Bự cặm cụi đi lại giữa những luống hoa.

Đôi tay to và thô của nó khéo léo cầm cuốc xới đất, gieo hạt, kiểm tra tỉ mỉ những đám mầm cây